



แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนตุลาคม 2548
จัดทำโดย ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
(<http://www.bot.or.th>)

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือเดือนตุลาคม 2548 ขยายตัวจากเดือนก่อน โดยทางด้านอุปสงค์ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนประกอบกับการส่งออกเร่งตัวขึ้นตามอุปสงค์จากต่างประเทศ ส่วนการลงทุนภาคเอกชนชะลอลง ด้านอุปทาน รายได้เกษตรกรขยายตัวทั้งจากราคาและปริมาณ ผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว ขณะที่ภาคบริการชะลอลง ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเร่งตัวขึ้นตามราคาน้ำมันเป็นสำคัญ ส่วนเงินฝากและสินเชื่อขยายตัวดี

รายละเอียดของแต่ละภาคเศรษฐกิจ มีดังนี้

1. ภาคเกษตร รายได้เกษตรกรจากการจำหน่ายพืชผลสำคัญขยายตัวทั้งจากราคาและปริมาณ โดยผลผลิตพืชหลักเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกหลังจากที่ลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีก่อน เนื่องจากภาวะภัยแล้งคลี่คลาย โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.5 โดยเฉพาะข้าวนาปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 เนื่องจากราคาที่อยู่ในเกณฑ์สูงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิต ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงร้อยละ 3.9 เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชอื่น ด้านราคาพืชหลักสูงขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.7 โดยราคาข้าวเปลือกเหนียวนาปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 ตามราคารับจำนำและราคาในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 ตามความต้องการใช้มากขึ้นขณะที่ผลผลิตลดลง ส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน

2. ภาคอุตสาหกรรม ผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัว โดยมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมส่งออกจากนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือผ่านด่านศุลกากรลำพูนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.4 โดยมีมูลค่า 148.9 ล้านดอลลาร์ สรอ. เท่ากับเดือนก่อน สินค้าที่ส่งออกสำคัญได้แก่ แผ่นดิสก์ เลนส์กล้องถ่ายรูป และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นมากในสินค้าประเภทไก่แห้ง ผลไม้แช่แข็งและข้าวโพดอ่อนกระป๋อง ส่วนการผลิตสิ่งทอลดลงร้อยละ 19.1 เหลือ 8,283 เมตริกตัน ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ขณะที่การผลิตหมวดวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนแต่ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.4

3. ภาคบริการ ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนตามฤดูกาล แต่ชะลอลงจากระยะเดียวกันปีก่อน แม้ว่าจะได้รับผลดีจากการประชุมสัมมนาหลายกลุ่มจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในบางจังหวัดภาคเหนือ แต่นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งระมัดระวังการใช้จ่ายจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ประกอบกับได้รับผลกระทบด้านจิตวิทยาจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประสบภาวะน้ำท่วมภาคเหนือตอนบนอีกครั้งทำให้นักธุรกิจและนักท่องเที่ยวบางกลุ่มชะลอการเดินทาง โดยกิจกรรมภาคบริการที่สำคัญ ได้แก่ จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 5.5 อัตราการเข้าพักของโรงแรมเฉลี่ยลดลงร้อยละ 1.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน ขณะที่ราคาห้องพักเฉลี่ยของโรงแรมปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ตามการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมในภาคเหนือ

4. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การใช้จ่ายของภาคเอกชนเพื่อซื้อสินค้าประเภทยานยนต์ยังขยายตัวต่อเนื่องพิจารณาจากกิจกรรมสำคัญได้แก่ ปริมาณจดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 และร้อยละ 6.4 ตามลำดับ โดยขยายตัวทั้งในภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง

5. การลงทุนภาคเอกชน ชะลอตัวจากเดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและต้นทุนการผลิต โดยปริมาณจำหน่ายวัสดุก่อสร้างลดลงร้อยละ 4.3 พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลลดลงร้อยละ 26.0 ซึ่งลดลงมากในการก่อสร้างประเภทเพื่อการพาณิชย์ที่ลดลงถึงร้อยละ 54.7 สำหรับประเภทเพื่อที่อยู่อาศัยลดลงร้อยละ 15.8 ด้านการลงทุนเพื่อการผลิตปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนแต่ชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน สะท้อนจากโครงการที่ได้รับอนุมัติจากศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือ (BOI) มีเพียงจำนวน 2 โครงการ ซึ่งลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 68.4 มูลค่าเงินลงทุน 1,966 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสินค้าทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสะท้อนจากการนำเข้าเครื่องจักรของอุตสาหกรรมส่งออกที่เร่งตัว

6. การค้าต่างประเทศ การส่งออก ผ่านด่านศุลกากรในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 18.0 เป็น 216.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เร่งตัวจากเดือนก่อน โดยการส่งออกผ่านด่านศุลกากรลำพูนเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.4 เป็น 148.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. สินค้าสำคัญได้แก่ แผ่นดิสก์ เลนส์กล้องถ่ายรูป และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ การส่งออกผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.2 เป็น 17.6 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จากการส่งออกสินค้า คาร์บูเรเตอร์รถจักรยานยนต์ และใบยาสูบเบอร์เลย์ ส่วนการส่งออกผ่านด่านชายแดนเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.8 เป็น 49.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ตามการส่งออกไปพม่า เป็นสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.9 เป็น 32.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เนื่องจากทางการพม่าผ่อนคลายความเข้มงวด ขณะที่การส่งออกสินค้าไปจีนตอนใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 77.7 ชะลอตัวจากเดือนก่อนที่เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว และการส่งออกไปลาวเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าตัว เป็น 4.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จากสินค้าประเภท ยานพาหนะ วัสดุก่อสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิง และอาหารเครื่องดื่ม

การนำเข้า เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 19.6 เป็น 130.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เร่งตัวจากเดือนก่อน ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าผ่านด่านศุลกากรลำพูนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.4 เป็น 121.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. สินค้าสำคัญที่นำเข้า ได้แก่ เครื่องจักร ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า การนำเข้าผ่านด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.8 เป็น 1.8 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อน ตามสินค้าประเภทเครื่องจักร ด้านการนำเข้าผ่านด่านชายแดนลดลงร้อยละ 33.4 เหลือ 6.5 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากการนำเข้าจากจีนตอนใต้และพม่าลดลงร้อยละ 32.3 และ 44.2 ตามลำดับ ส่วนการนำเข้าจากลาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.4 ชะลอตัวจากเดือนก่อนที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

ดุลการค้า เกินดุล 85.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนที่เกินดุล 74.4 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.

7. ราคาสินค้า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.2 เร่งตัวเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 และร้อยละ 3.7 เดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ส่วนราคามอเตอร์ต่างๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 สูงขึ้นมากในหมวดผักและผลไม้ตามราคาน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.9 เร่งตัวเมื่อเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 และร้อยละ 0.5 ในเดือนก่อนและระยะเดียวกันปีก่อน

8. การจ้างงาน จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อเดือนกันยายน 2548 พบว่า ภาคเหนือมีกำลังแรงงานรวม 6.7 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 6.6 ล้านคน ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 2.3 โดยลดลงทั้งแรงงานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรร้อยละ 0.2 และร้อยละ 4.4 ตามลำดับ จากการลดลงในสาขาการผลิต การก่อสร้าง และการขายปลีก-ส่งฯ ด้านอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ลดลงจากร้อยละ 2.4 ระยะเดียวกันปีก่อน สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในเดือนตุลาคม 2548 มีจำนวน 563,890 คน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.4

9. การเงิน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2548 ยอดคงค้างเงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ มีจำนวน 308,853 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4.6 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยในภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ส่วนภาคเหนือตอนล่างเพิ่มขึ้นมากในจังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลก สำหรับเงินให้สินเชื่อมียอดคงค้าง 236,107 ล้านบาท ชะลอลงจากเดือนก่อนโดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 12.2 ตามการขยายตัวของสินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจโรงสีข้าวในภาคเหนือตอนล่างที่จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร และพิษณุโลก ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากอยู่ที่ระดับร้อยละ 76.4 สูงกว่าร้อยละ 71.2 ในระยะเดียวกันปีก่อน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

พฤศจิกายน 2548

ข้อมูลเพิ่มเติม : คุณทวีศักดิ์ ใจคำสับ

โทร 0 5393 1162

e-mail : theveesc@bot.or.th